

3.3.2 -4 สรุปสาเหตุและแนวทางการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (มกราคม – เมษายน 2567)

เดือน	ผลการดำเนินการ	ปริมาณกระดาษ (รีม) (ร้อยละที่เพิ่ม)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข/การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มกราคม	เดือนมกราคม 2566 ใช้กระดาษ จำนวน 22 รีม เดือนมกราคม 2567 ใช้กระดาษ จำนวน 13 รีม ลดลง จำนวน 9 รีม ลดลงคิดเป็นร้อยละ 40.91 บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนดให้ลดลง ร้อยละ 1	เป้าหมายลดลงร้อยละ 1 ผลคือ ลดลงร้อยละ 40.91 บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนดให้ลดลง ร้อยละ 1	มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น ส่งเอกสารผ่าน Line, email และมีการรณรงค์ให้ใช้ QR Code แทนเอกสารประกอบการอบรม การจัดทำแบบประเมินผลโครงการ	รณรงค์มาตรการการใช้กระดาษ และประชาสัมพันธ์ให้มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
กุมภาพันธ์	เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ใช้กระดาษ จำนวน 31 รีม เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ใช้กระดาษ จำนวน 12 รีม ลดลง จำนวน 19 รีม คิดเป็นร้อยละ 61.29 บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนดให้ลดลง ร้อยละ 1	เป้าหมายลดลงร้อยละ 1 ผลคือ ลดลงร้อยละ 61.29 บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนดให้ลดลง ร้อยละ 1	มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น ส่งเอกสารผ่าน Line, email และมีการรณรงค์ให้ใช้ QR Code แทนเอกสารประกอบการอบรม การจัดทำแบบประเมินผลโครงการ	รณรงค์มาตรการการใช้กระดาษ และประชาสัมพันธ์ให้มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เดือน	ผลการดำเนินการ	ปริมาณกระดาษ (รีม) (ร้อยละที่เพิ่ม)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข/การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มีนาคม	เดือนมีนาคม 2566 ใช้กระดาษ จำนวน 37 รีม เดือนมีนาคม 2567 ใช้กระดาษ จำนวน 13 รีม ลดลง จำนวน 24 รีม คิดเป็นร้อยละ 64.86 บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนดให้ลดลง ร้อยละ 1	เป้าหมายลดลงร้อยละ 1 ผลคือ ลดลงร้อยละ 64.86 บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนดให้ลดลง ร้อยละ 1	มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น ส่งเอกสารผ่าน Line, email และมีการรณรงค์ให้ใช้ QR Code แทนเอกสารประกอบการอบรม การจัดทำแบบประเมินผลโครงการ	- รณรงค์มาตรการการใช้กระดาษ และสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อออนไลน์ ต่างๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ฐานข้อมูล ร่วมกัน อาทิ Line Group, Google Drive, Intranet
เมษายน	เดือนเมษายน 2566 ใช้กระดาษ จำนวน 7 รีม เดือนเมษายน 2567 ใช้กระดาษ จำนวน 15 รีม เพิ่มขึ้น จำนวน 8 รีม คิดเป็นร้อยละ 114.29 ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนดให้ลดลง ร้อยละ 1	เป้าหมายลดลงร้อยละ 1 ผลคือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 114.29 ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนดให้ลดลง ร้อยละ 1	มีการจัดโครงการ หรือการประชุม คณะกรรมการต่างๆ และมีการเสนองาน อบรมภายนอก และภารกิจอื่น ตามที่ได้รับ มอบหมายพิเศษ	- รณรงค์มาตรการการใช้กระดาษ และสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อออนไลน์ ต่างๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ฐานข้อมูล ร่วมกัน อาทิ Line Group, Google Drive, Intranet